



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓



เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

**พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในประเด็นการสรรหากสทช. โดยเชิญ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม**



สืบเนื่องจากได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กสทช. แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาในทางปฏิบัติไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าว และต่อมาได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๒ ให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กสทช. จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กสทช. หรือจนกว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น



โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร และ คณะกรรมการ กสทช. ชุดปัจจุบันรักษาการในตำแหน่ง ทำให้เกิดช่องว่างในการทำงานของ กสทช. ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการ กสทช. ไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและได้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย จึงเห็นควรมอบหมายคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ นำประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปหารือร่วมกับคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภาต่อไป



## ติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ

- คณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะเนื่องจากประเด็น “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นโครงสร้างระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล แนวทางการพัฒนา : กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นภารกิจที่คณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และได้มีข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้และดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ดังนี้ (๑) ภาครัฐต้องสร้างการรับรู้ หรือความเข้าใจในสิทธิความเป็นส่วนตัวให้กับประชาชน (๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางในการปกป้องคุ้มครองหรือร้องเรียนกรณีเกิดการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน หรือในกรณีการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ยังคงค้างอยู่ในดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยต้องเป็นช่องทางที่ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว





● **คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ**

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา “รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยเชิญ ผู้แทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มาให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานฉบับดังกล่าว รวมทั้งเห็นควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามที่เสนอในรายงานมารับฟังการให้ข้อมูลของ กสม. ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการต่างประเทศ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานฯ เพื่อให้ กสม. ไปดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในปีต่อ ๆ ไป เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ควรอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากการช่วยเหลือเงินเพื่อใช้เป็นค่าทนายความ การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย สิทธิเด็ก ซึ่งปัจจุบันมีการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก กสม. ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เป็นต้น



● **คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ**

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการ โดยเชิญ ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน และพิจารณาศึกษาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลของภาครัฐ (Big Data) และศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในประเด็น มาตรา ๖ บทนิยามคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นควรให้อนุกรรมการและที่ปรึกษา นำกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณาและนำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งต่อไป



● **คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค**

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จึงเห็นควรยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียน แต่เห็นว่ากรณีดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนรายอื่น ๆ ได้ จึงควรเชิญเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมต่อไป

